



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯพื้นที่ ๑ นำนักเรียนดูงานโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ พาคณะครูและนักเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๑๑ โรงเรียน เดินทางไปทัศนศึกษาที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้เด็กและเยาวชนได้เปิดโลกทัศน์ทางการการศึกษา

นางรัชนิพร พิงประสพ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า ทางสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ให้กับนักเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้นำคณะครูและนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๑ โรงเรียน กว่า ๑๐๐ คน เดินทางไปทัศนศึกษาที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และพระราชวังมฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านการเกษตร การอนุรักษ์พลังงานและสามารถนำไปดัดแปลงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินจากราษฎร เนื้อที่ประมาณ ๒๕๐ ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเสือ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นโครงการทดลองด้านการเกษตร ซึ่งภายในพื้นที่ของโครงการแบ่งเป็นพื้นที่การเลี้ยงโคนม สาธิตการปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษ สาธิตการปลูกสับปะรด หน่อไม้ฝรั่ง ชมพูเพชรสายรุ้ง ข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ การปลูกพืชผลพืชไร่ ประกอบด้วย แก้วมังกร กัญชงน้ำว่า มะละกอ มะนาว ฟักทอง มะพร้าว ผักสวนครัว และการทำปุ๋ยหมัก ซึ่งผลผลิตของโครงการ จะมีการรวบรวมและทำความสะอาด จัดตั้งและบรรจุลงภาชนะ เพื่อส่งขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระราชวังไกลกังวล และส่งจำหน่ายที่ร้านไกลเดินเพลสทั้ง ๕ สาขา ซึ่งการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนนั้น เป็นการดำเนินงานเพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้เด็กและเยาวชนได้เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป